

บทคัดย่อ

วันเพ็ญ เทียนทอง : การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา

กองทุนหมู่บ้านหนองสะแก ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. อาทิตย์ ศรีแก้ว, 155 หน้า

สารนิพนธ์ฉบับนี้มีเนื้อหาเป็นรายงานการประเมิน โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านหนองสะแก ทำการเก็บข้อมูลระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 ถึง กันยายน พ.ศ. 2545 โดยใช้กรอบความคิดทางทฤษฎี รูปแบบการประเมิน ซัพพโมเดล เป็นแนวทางในการประเมิน โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์ สังเกต และจากเอกสาร ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบรายงาน บร. 1 – บร.12 ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้เลือกจากประชากรในชุมชนบ้านหนองสะแก ซึ่งหมู่บ้านหนองสะแกมีครัวเรือนทั้งหมด 69 ครอบครั้ว

ผลการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านพบว่า กองทุนหมู่บ้านหนองสะแกตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 มีสมาชิกของกองทุน 59 คน และได้รับเงินจัดสรรโอนเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2544 ได้อนุมัติปล่อยให้สมาชิกกู้ 41 ราย เป็นเงิน 657,000.- บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 6 บาทต่อปี การชำระคืนเป็นรายงวดหนึ่งปี ซึ่งการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านหนองสะแก ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านไปได้ในระดับหนึ่ง คือมีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านขึ้นได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก ได้ตรงตามเป้าหมาย แต่ในขั้นของการดำเนินงานของผู้กู้แต่ละรายยังมีการนำเงินกู้นี้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อยู่ เช่นนำไปชำระหนี้้นอกระบบที่เสียดอกเบี้ยแพง แต่ถึงอย่างไรเงินกองทุนก็ช่วยให้ชาวบ้านลดรายจ่าย จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แพงมาเสียดอกเบี้ยที่ถูกและเงินกองทุนนี้ยังช่วยให้ชาวบ้านมีทุนหมุนเวียนที่จะนำไปประกอบอาชีพที่ตัวเองถนัดและต้องการได้

ภาพรวมของกองทุนหมู่บ้านหนองสะแกมีทั้งปัจจัยด้านบวกและด้านลบ ที่ช่วยส่งเสริมและขัดขวางการเติบโตของกองทุน ซึ่งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ค้นหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไข เพื่อที่จะทำให้การบริหารงานของกองทุนหมู่บ้านหนองสะแก บรรลุตามวัตถุประสงค์ให้ได้มากที่สุด นำมาซึ่งประโยชน์อันแท้จริงที่จะสร้างให้ชุมชนเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีความยั่งยืน และส่งผลให้ประชาชนของประเทศมีความเข้มแข็งด้วย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

ปีการศึกษา 2544

ลายมือชื่อนักศึกษา

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ลายมือชื่ออาจารย์ร่วมปรึกษา